
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2568 

วันศุกรที่  21  กุมภาพันธ  2568  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

******************** 
 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล       

9. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายธนันทชัย เพชรพาณิชย   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายสาธิต  หิรัญรักษ    รองนายกเทศมนตรี     

4. นางรำพึง  แสนแกว    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

ผูเขารวมประชุม 

1. ร.ต.ท.พรประเสรฐิ  เมฆอรุณ   รองสารวัตรปองกันและปราบปราม สภ.แกลง 

2. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

3. นายปณณธร  ตันแดง    ผูอำนวยการกองชาง 

4. นางหนึ่งฤทัย  วงศแวว   ผูอำนวยการกองคลัง 

5. นางเสาวนีย  ไหมดี    ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม       

6. นางธัชสรัช ครุธนอย    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

 

  6.นางอำไพ ... 
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7. นางอำไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

8. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอำนวยการการประปา 

9. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา 

10. นางสาวเอมอร  สุจริต   รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

11. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายอำนวยการ 

12. นางสาวสุกันยา  เสนหา   หัวหนาฝายปกครอง 

13. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

14. นางสุวรรณี  สืบสาววงษ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

15. นางสาวอาภรณี  พรหมเวช   หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข 

16. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    

17. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

18. นายธนรชัต  วิรบุตร    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

19. นายกิตติพศ  นอยประเสริฐ   วิศวกรบริษัทศิริภัณฑจันทบุรี 

20. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยนายชางไฟฟา 

21. นายเลิศศิลป  เลิศรักษ   ผูชวยนายชางเขียนแบบ 

22. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

23. นายชุติพงศ  บูรณะ    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

24. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก   

เลขานุการสภาเทศบาล ประจำป ๒๕๖8 บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาครบองค

ประชุมแลว จำนวน    11    ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำป ๒๕๖8 วันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖8 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล     

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

 
           นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยแรก    
                             ประจำป  ๒๕68 

       ………………………………………. 

  ดวยตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจำป ๒๕67  เม่ือวันท่ี 161พฤษภาคม1๒๕67 ไดกำหนด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕68  
ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2568 เปนตนไป  มีกำหนด ๓๐ วัน ตาม พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐ ประธานสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึ งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕         
แห ง พ .ร .บ . เทศบาล พ .ศ . ๒๔๙๖  แก ไข เพ่ิ ม เติม ถึ ง (ฉบั บ ท่ี  14 )             
พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป ๒๕68  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕68 เปนตนไป มีกำหนด 
๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕68 
    เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

          ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 - สมาชิกสภาเทศบาลลาออก 

นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ไดลาออกจาก
ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล  โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัดระยอง  
มีผลตั้งแตวนัท่ี 10 มกราคม 2568 

    - แนะนำรองนายกเทศมนตรี 
  รายนายสาธิต  หิรัญรักษ  รองนายกเทศมนตรี ไดรับการแตงตั้ง 

  ตั้งแตวันท่ี  16  มกราคม  2568  

    - รายงานตัวของขาราชการผูผานการสรรหามาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง  
  สายงานผูบริหาร 
  นางเสาวนีย  ไหมดี  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
  ขอเชิญรายงานตัวครับ 

           นางเสาวนีย ... 
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นางเสาวนีย  ไหมดี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน เสาวนีย ไหมดี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ยายมาจาก

เทศบาลตำบลเกล็ดแกว ตำบลบางเสเร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ผูใหเกียรติเขารวมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    

1) นายธนรัชต  วิรบุตร   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จากสำนักสนับสนุน 
ตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

      2) นายกิตติพศ  นอยประเสริฐ  วิศวกร บริษัทศิริภัณฑจันทบุรี  
จาก หจก.บริษัทศิริภัณฑ  จันทบุรี 

      3) ร.ต.ท.พรประเสรฐิ  เมฆอรุณ รองสารวัตรปองกันและปราบปราม 
        สถานีตำรวจภูธรแกลง     

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม    

- การตรวจรายงานการประชุมในวันนี้ มอบใหคณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุม ตามคำสั่ งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี  1/2564          
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงาน     
การประชุม  ประกอบดวย 

1.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์ ตือติ่ง      กรรมการ 
3.นายสาธิต หิรัญรักษ      กรรมการ/เลขานุการ 
แต เนื่ องจาก นายสาธิต หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล       

เมืองแกลง เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดลาออกจากตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล มีผล
ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2568 จึงทำใหตำแหนงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมวางลง ไมครบจำนวน ตามขอ 103 (1) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
แก ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ท่ี  2 )  พ .ศ .2 55 4  จึ ง เสนอให มี การ เลื อก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหนงท่ีวาง  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล    การประชุมแทนตำแหนงท่ีวาง  จำนวน 1 คน โดยตองมีสมาชิกสภา

เทศบาล  รับรอง  ไมนอยกวา  2 คน 
- ขอเชิญ      ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง       . 

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล          กระผม  นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี    2  . 

ขอเสนอ นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 . 
เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหนงท่ีวาง 

 
                 นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ  (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล    - มีผูรับรอง จำนวน   3    คน  ถูกตองตามระเบยีบฯ 

1) นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 
2) นายสุทธิ  ตังสวานิช 
3) นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  (ไมมี)  
    - ถาไม มี  เปนอันวา นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล        

เขตเลือกตั้งท่ี   2   .ไดรับเลือกเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
แทนตำแหนงท่ีวาง 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหนงท่ีวาง คือ
นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม    สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี   2   . 

    โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 
1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
2. นายสมศักดิ์ ตือติ่ง       
3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม      

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568 สมัยท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และ ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2569  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการ

กำหนดประชุมสมัยสามัญ  

นางกานดา  นามสงา    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาเทศบาล              มาตรา 24 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชมุสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 

  ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด 
      วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน  

  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น       

พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๕ 
     ขอ 11 ...................................................ใหประธานสภาทองถ่ิน

นำปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
(2) สำหรับ เทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุม         

สมัยสามัญ ประจำปแตละสมัย ในปนั้น จะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมี
กำหนดก่ีวัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของปถัดไป และมีกำหนดก่ีวัน  

     การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 

     ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก ......... แลว      
การประชุมสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 

              (1) การประชุม ... 
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(1) การประชุมสามัญ 
(2) การประชุมวิสามัญ 

     ขอ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและ
วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

     เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทำเปนประกาศของ
สภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

     ขอ ๘๐ เม่ือประธานสภาทองถ่ินถามท่ีประชุมสภาทองถ่ินวา ใน
เรื่องท่ีมี  ผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาท่ี
ประชมุมีมติเห็นชอบดวย 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ขอปรึกษาท่ี 
ประธานสภาเทศบาล     ประชุมสภาเทศบาล ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ 

๑. การประชุมสมัยสามัญประจำป ๒๕๖๘ แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
และแตละสมัยมีกำหนดก่ีวัน  

๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป 
๒๕๖๙ และมีกำหนดก่ีวัน  

             ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 
นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล           ดิฉัน    นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม    สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี   2   . 
   ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 

สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป 2569 จำนวน 4 สมัย      
มีกำหนดระยะเวลาการประชุมสมัยละ 30 วัน  ดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568 
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวนัท่ี         
        1 สิงหาคม  2568  เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  กันยายน  2568  เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1 ธันวาคม  2568  เปนตนไป 

            สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2569         
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  
        1 กุมภาพันธ 2569  เปนตนไป 
 
                  นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอผูรับรองครับ (ผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล            มีผูรับรอง   จำนวน   2    คน 
    ถูกตองตามระเบียบ 

1) นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
2) นายสมศักดิ์  ตือติ่ง       

     มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม (ไมมี) หากไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ  
    กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจำป 
๒๕๖8 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 
2 5 6 9  แต ล ะส มั ยจ ะเริ่ ม เ ม่ื อ ใด  และแต ล ะส มั ย มี ก ำหน ดกี่ วั น          
จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568 
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี         
        1  สิงหาคม  2568  เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  กันยายน  2568 เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  ธันวาคม  2568 เปนตนไป 

            สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2569         
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  
        1 กุมภาพันธ 2569  เปนตนไป 
  
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งท่ี 8/2567 และแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2567    
เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)      
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 8/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับท่ี  2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2/2567 เทศบาลตำบล       
เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
           ดวยผูบริหาร ... 
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ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 
แกไขครั้งท่ี  8/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)       
ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือ
รายงานผลตอสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)     
พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนา ท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด 
อำเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ    
โดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผย 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนา
เทศบาล ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป พรอมท้ังมีการ
ประสานงานและบูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงาน
รวมกันกับหนวยงานอ่ืนรวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดแถลง
นโยบายการบริหารงานตอ สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมี
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 
8/2567  และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับ ท่ี 2 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดั งนั้ น  เพ่ื อ ให การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒ นาท องถ่ิน        
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 8/2567 และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2567 
เทศบาล-ตำบลเมืองแกลง ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ    
ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ 
ตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ ...
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           ขอแสดงความนับถือ 
            สันติชัย  ตังสวานิช 
         (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 
              นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม ............รับทราบ............. 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางโครงการพัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล พ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (กองชาง)      

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน 

เมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (กองชาง) 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สงมอบพ้ืนท่ีกอสราง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

     หลักการ 

ตามท่ีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ไดขอความ
อนุเคราะหใหเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สงมอบ
พ้ืนท่ีกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง       
จังหวัดระยอง โดยผานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เพ่ือสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ     
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยองใหกรม
โยธาธิการและผังเมือง โดยไดดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณแนวกอสราง
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
แลว พบวาอยูในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        1.คันปองกัน ... 
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  1. คันปองกันน้ำทวมถนนพลงชางเผือก ซอย 3 ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ยาว 373.500 เมตร 
  2. คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำประแสร (ฝงขวา) (ชวง ถนนพลง

ชางเผือก ถึง ถนนโพธิ์ทอง) ยาว 1,975.389 เมตร 
  3. คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำประแสร (ฝงขวา) (ชวง ถนนโพธิ์ทอง 

ถึง ถนนทายายบุญ) ยาว 1,847 เมตร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน
เมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใหกรมโยธาธิการและ       
ผังเมืองตอไป 

 
             ขอแสดงความนับถือ 
              สันติชัย  ตังสวานิช 
           (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
       นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ นายธนรชัต  วิรบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จากสำนักสนับสนุน 
ประธานสภาเทศบาล ตามผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงรายละเอียด 
นายธนรชัต  วิรบุตร    กระผม  นายธนรชัต  วิรบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสนับสนุนและ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   พัฒนาตามผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสวนของงานกอสรางเรา    

งานพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองแกลงระยะท่ี 1 เรากำลังดำเนินการกอสรางอยูนะครับ       
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568 เรามีระยะตอเนื่องมาเปนระยะท่ี 2 
และระยท่ี 3 ในวันนี้จะมาพูดถึงระยะท่ี 2 กอนเพราะวาเราไดทำการขอ      
สงมอบพ้ืนท่ีใหกับเทศบาลเพ่ือทำการกอสราง ตัวของโครงการในระยะท่ี 1 ได
ดำเนินการกอสรางตั้งแตป 2564 แลว ทุกทานอาจจะไดทราบกันมากอนแลว 
ในสวนขององคประกอบของโครงการ จะเปนลักษณะของเข่ือนปองกันตลิ่ง
และปองกันน้ำทวมเปนเกือบท้ังหมด โดยในระยะท่ี 1 จะเห็นในเสนสีแดง  
ตรงนี้นะครับ สรางมาตั้งแตบริเวณประตูระบายน้ำของประแสของชลประทาน
ลงมาถึงบริเวณเลยแยกแมน้ำประแส ในระยะท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนการ
ปองกันน้ำทวมจากฝงดานบนของแมน้ำประแส และตรงนี้จะเปนคลองขุด 
กำลังดำเนินการซ่ึงท่ีผานมาใชเวลาดำเนินการพอสมควร เนื่องจากตองทำการ
สอบเขตท่ีดินและเคลียรพ้ืนท่ีคอนขางมาก โดยตอมาจะเปนระยะท่ีสองในป 
2567 ท่ีไดขอสงมอบพ้ืนท่ีในครั้งนี้นะครับ ก็จะดำเนินการตามท่ีทานนายกฯ 
ไดชี้แจงเม่ือสักครูนะครับ ซ่ึงในเรื่องของความยาวอาจจะมีผิดเพ้ียนกันบาง 
เพราะจากแบบท่ีทานนายกฯ นาจะเปนจากสำนักงานโยธาฯ สงมานาจะเปน 

     
 
               แบบในโครงการ ... 
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    แบบในโครงการเต็ม ซ่ึงในบีโอคิวท่ีเราออกไป ในป 2567 เดี๋ยวผมจะชี้แจงก็

คือ ตรงบริเวณท่ีกอสรางเปนถนนคอนกรีต ซอยพลงชางเผือก 3 นะครับ    
เปนถนนคอนกรีตความยาว 373 เมตร 50 เซนติเมตร และในงานคันปองกัน
น้ำทวม แมน้ำประแสฝงขวา ชวงถนนพลงชางเผือก ถึง ถนนโพธิ์ทอง       
ความยาว 1,947 เมตร และเปนงานกอสรางคันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ    
ประแสฝงขวา ชวงถนนโพธิ์ทองถึงถนนทายายบุญ ความยาว 396.6 เมตร 
และงานกอสราง คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำประแสฝงขวา ชวงถนนโพธิ์ทองถึง
ถนนทายายบุญ เปนตอนท่ีสองเราจะเวนชวง ถาจากท่ีเห็นจะเปนแนวแมน้ำ
ประแส จะเปนชวงท่ีหนึ่งและชวงท่ีสองจะขามบริเวณนี้ไป ซ่ึงมีระดับปองกัน
อยูแลว ก็เลยขามชวงไปเปนชวงท่ีสองความยาว 493.8 เมตร เปนโครงการใน
ระยะท่ีสอง    สวนโครงการระยะท่ีสามงบประมาณ 180,000,000 บาท    
ก็ทำตอเนื่องข้ึนไปจากระยะท่ีสอง จนไปชนกับประตูน้ำท่ีไดกอสรางไวในระยะ
ท่ีหนึ่ง ก็จะเปนการปองกันน้ำทวมฝงนี้ ท้ังหมด ในสวนของรูปแบบเปนคัน
ปองกันน้ำทวมก็มีการตรอกเข็มเสียบแผน ในรูปแบบของระยะท่ีสอง จะเปน
การตรอกเข็มหลังและเสียบแผนปองกันดิน โดยเข็มหนาจะเปนเข็มรับแรงดัน 
จะไมมีแผนปองกันดินเพ่ือใหพ้ืนท่ีอัตราการไหลของน้ำไมลดลง คือ จะมีอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีวาเปนกำแพงกันดินอยูดานหนา ก็กินหนาตักน้ำทีนี้เราก็เปลี่ยน
แนวกันดินดานหลัง สวนหลังเชื่อนก็จะเปนแถบคาน เปนพ้ืนลางถนนเสาเข็ม
เปนกำแพงปองกันน้ำ รูปแบบจะมีรูปแบบเดียว และอีกสวนหนึ่งเปนแคถนน
คอนกรีตท่ียกระดับเพ่ือปองกันน้ำ หากสงสัยมีขอซักถามได นะครับ  

นายสุทธิ  ตังสวานิช   กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะสอบถามในเรื่องของ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ตัวคันปองกันน้ำทวมของถนนพลงชางเผือก ซอย 3 คือ การยกระดับถนน คือ 

ยกจากของเดิมข้ึนมาประมาณเทาไหรครับ 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ในสไลดจะมีรูปตัดถนน ถาดูจากตัว construction ตัวนี้นะครับ เดิมอันนี้เปน 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     ระดับตามเมตรเดิม พ้ืนถนนเดิมอยูประมาณบวกสองเมตร จะยกข้ึนมาอยูท่ี

ประมาณบวกสามจุดสองเมตร ประมาณเมตรยี่สิบ   
นายสุทธิ  ตังสวานิช   คือ ถนนเสนนี้ทางเทศบาลพ่ึงจะปรับปรุงไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมท้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทอระบายน้ำ ผมไมทราบวาการยกถนนรวมถึงยกระดับทอระบายน้ำดวย

หรือไม หรอืยกแตพ้ืนถนน 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ถามีทอระบายนำ้ในถนนการยกถนนข้ึนจะตองตอปากบอทอระบายน้ำข้ึนมา 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   ถาดูแลวระยะความกวางตามแบบกวางถึงแปดเมตร ก็นาจะยกในเรื่องของ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ปากบอทอระบายน้ำถูกไหมครับ สูงอีกเมตรยี่สิบเลยเหรอครับ 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ถาเปนตาม section มันอาจจะไมทุกชวง แตวาโดยพ้ืนฐานอยูท่ีประมาณบวก 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   สองไมไดบวกสองพอดี แตถาดูจากเสนนี้คือบวกสอง แตตัวระดับถนนอยูท่ีบวก

สาม 
 
              นายสุทธิ ... 
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นายสุทธิ  ตังสวานิช   คือจุดประสงคของการยกระดับถนนเสนนี ้คือ กันน้ำจากไหนไปไหนครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    
นายธนรชัต  วิรบุตร    คือ ตัวปองกันจะอยูฝงดานทางนี้ ถาดูจากหลังเสนแดงลงมา ซ่ึงตัวคันปองกัน 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ทำไดบริเวณนี้ ซ่ึงน้ำยังสามารถเขาจากบริเวณนี้ได การยกระดับถนนข้ึนมา   

ก็คือชวงนี้ ยกระดับข้ึนมาคือเปนการปองกันไมใหน้ำไหลเขาดานขาง 
นายสทุธิ  ตังสวานิช   ถาเราดูในเรื่องของเสนอ่ืนดวย เพ่ือนสมาชิกจะ เดี๋ยวผมจะอธิบายใหฟงวา  
สมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งแตถนนพลงชาเผือง 3 ยาวไปจนถึงแหลมทาตะเคียน และขามไปสองแหลม 

ยาวไปจนถึงถนนแหลมยาง ไปจนสุดเจาพอแหลมยางเลยนะครับ ถาตามแบบ
แลวตองยกระดับถนนข้ึนมาประมาณเมตรยี่สิบท้ังเสนเลย ยาวไปจนถึงถนน
แหลมยางเลย งานรวมการเชื่อมซอยแยกดวยหรือเปลาครับ เพราะวาระดับ
ตางกันคอนขางจะเยอะ  

นายธนรชัต  วิรบุตร    ตัวดีเทลของงาน คือ ในแบบปกติจะลงรายละเอียดของการเชื่อซอยไมไดลงไว 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    แตวา ณ เวลาทำงานก็จะซอมปรับระดับตัวซอยเชื่อมเขาหาตัวถนนใหม 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   เพราะวาระดับเมตรหนึ่งตองสโลปไกลอยูเหมือนกัน  
สมาชิกสภาเทศบาล    
นายธนรชัต  วิรบุตร    ซ่ึงผมคิดวา ณ เวลาท่ีมากอสรางรูปแบบเยอะอยูพอสมควร เพราะวา 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ระดับท่ีปรับข้ึนสูงมากจะมีผลตอดานขางท้ังหมดเลย และตัวผูออกแบบเอง

อาจจะไมไดเล็งเห็นถึงปญหาท้ังหมด ทีนี้เม่ือเราลงกอสรางแลว เราก็จะตองมา
ปรับแกปญหาท่ีหนางานอีกครั้งหนึ่ง อยางเชน เขตท่ีดินท่ีผานมาก็มีการขอ
สำรวจรังวัดและใชเวลาคอนขางนาน แตถาเกิดเปนเรื่องทางเทคนิคตรงนี้ 
อาจจะใชเวลาไมเยอะเทาไหร 

นายสุทธิ  ตังสวานิช   ผมอยากจะฝากขอเสนอแนะในเรื่องของการ ขอใหทบทวนในเรื่องโครงการ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกระดับถนนไปนะครับ คือ ถาโดยปกติแลวชาวบานท่ีอยูบริเวณพลงชางเผือก 

ซอย 3 จะไมไดรับผลกระทบจากน้ำทวมซักเทาไหร แตเราก็ยังมีคันก้ันน้ำริม
คลองไปจนถึงสะพานสองแหลมอยูแลว ไปจนถึงหลังโรงสีครับ ก็ถึงตรงนั้นอยู
แลว ซ่ึงพอหลุดตรงนั้นไปทางคลองก็กวางแลว ทีนี้ผมไปเห็นวามีโครงการขุด
ลอกคลองท่ีอยูในโครงการ 

นายธนรชัต  วิรบุตร    ไมไดขุด เปนการสรางคันปองกันอยางเดียว ถาดูจากตัวผังรวมตัวนี้นะครับ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   จะเปนผลการศึกษาท้ังหมด ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้มีการปรับปรุงแบบในสวนของ

ระยะท่ีหนึ่งไปพอสมควร และในสวนของระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ยังไมไดมี
การปรับปรุงแบบจากการศึกษา ซ่ึงเม่ือมาทำการกอสรางจริง ๆ แลวเกิดปญหา 
ในแบบเราจะปรับปรุงอีกที โดยแปลนท่ีทานถืออยูจะเปนมาสเตอรแปลนตัวท่ี
เกิดจากการศึกษาครั้งแรกครับ ทุกเสนท่ีเห็นจะอยูในผลการศึกษาท้ังหมด    
แตไมไดทำ value  

 
                นายสุทธิ ... 
 
 



 
- 13 - 

 
 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   คือ ผมสงสัยตรงกลางดานบนการปรบัปรงุคลองระบายนำ้แบบท่ีหนึ่ง   
สมาชิกสภาเทศบาล   (ขุดลอกคลองระบายน้ำเดิม) อธิบายก็ คือ คลองลุมน้ำประแส คลองมะกอก 

คือ อันนี้ทำไปแลวหรือยังไง 
นายธนรชัต  วิรบุตร    เปนลำดับงานท่ี C01 คลองลุมน้ำประแส คลองมะกอก ตรงนี้ไมไดอยู 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ในโครงการกอสราง คือ อยางท่ีอธิบายไปเม่ือสักครู ตรงนี้เปนรูปแบบรวมแต

วาเราตัดทำเฉพาะตัวคันปองกัน 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   ในเขตเมืองก็จะทำงานลำบากหนอย เพราะท้ังบานคนท่ีอยูติดคลองดวย   
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ณ ปจจุบันนี้ระยะท่ีหนึ่งเปนของจันทบุรีทำอยู ก็คอนขางมีปญหาก็ยังไมเทาตัว 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    นครระยองท่ีขุดวางทอ ตรงนั้นหนักกวาเยอะ  
นายสุทธิ  ตังสวานิช   อันนี้ก็นาจะนอง ๆ นครระยอง และไมทราบวาระยะท่ีสองไดทำสัญญาแลวใช    
สมาชิกสภาเทศบาล    ไหมครับ 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ประมูลเสร็จเรียบรอยแลว รอการออกความเหมาะสมของราคาจาก 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   สำนักงบประมาณ ถาสำนักงบประมาณออกความเหมาะสมของราคามาเราก็

เซ็นตยืนยัน 
นายสทุธิ  ตังสวานิช   ผมขอเสนอตามท่ีแจงไปแลวกันวา ขอใหทบทวน     
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายธนรชัต  วิรบุตร    นาจะเปนถนนพลงชางเผือก เพราะวาข้ึนมาสูงมาก เดี๋ยวเม่ือลงทำงานผูรับจาง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   จะลงวางแนวและอาจจะตีหลัก ซ่ึงถาเกิดมีปญหาเรื่องสงผลกระทบกับพ้ืนท่ี

ดานขาง เราอาจจะตองมาพิจารณาปรับปรุงแบบ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   ถาใหผมเสนออีกเราทบทวนในเรื่องของการยกระดับพลงชางเผือก 3     
สมาชิกสภาเทศบาล   เราไมตองทำก็ได เพียงแควาถนนแหลมยาง ขอใหวางระดับทอระบายน้ำใหเรา

ใหมดวยแลวกัน ในการยกถนน  
นายธนรชัต  วิรบุตร    ถาอยางนี้ผมขออนุญาต เปนรับทราบไว เพราะวาในทางการบริหารโครงการ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   อาจจะตองมีหนังสืออยางเปนทางการไปวา ขอเปลี่ยนตรงไหน ทำอะไร      

จากเทศบาลไป กรมโยธาฯ ก็พรอมจะปรับปรุง 
นายสุทธิ  ตังสวานิช   ผมก็ยินดีจะเขารวมประชุมดวย ขอบคุณครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม   ผมขอสอบถามตอจากทานสมาชิกนะครับ การท่ีจะยกระดับของพลงชางเผือก  
สมาชิกสภาเทศบาล   3 ฟงดูแลวก็จะสูงพอสมควร พนังก้ันน้ำจากแมน้ำประแสลงมา ผมก็เห็นดีดวย

นะครับ แตวาการยกระดับของพลงชางเผือก 3 มันจะสูงมากนะครบั จะไปชน
บานขาง ๆ ท้ังสองดาน จะมีผลกระทบตรงไหน และก็จะตองมีการประชาคม
ดวยหรือไมนะครับ ใหพ่ีนองท้ังสองฝงขางถนนไดรับทราบรับรู อันนี้ก็เปนสิ่งท่ี
ดีนะครับ แตวาอยากจะใหประชาชนบริเวณสองขางเขาจะไดรับความ
เดือดรอนอะไรหรือเปลา ตองคุยปรึกษาและตกลงกันครับ ขอบคุณครับ 
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นายธนรชัต  วิรบุตร    ในสวนนี้เม่ือเปนสัญญากอสรางและเริ่มดำเนินการกอสรางก็จะมีวิศวกรของ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   โครงการและทางทีมงานผูรับจาง ผูคุมงาน เขามาประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีอีก

ครั้งหนึ่ง  ซ่ีงปญหาของงานก็นาจะตองเกิดข้ึนอยูแลว เพราะวาเราทำในพ้ืนท่ี
ชุมชน ก็จะเอาตัวปญหาไปปรับปรุงแบบอีกทีหนึ่ง ผมคิดวาในเรื่องของการ
ยกระดับถนนมันมีผลกระทบอยูแลว แตจะมากนอยแคไหนหรือแกปญหาจุด
อ่ืนไดไหมอันนี้จะตองมาพิจารณาอีกทีหนึ่ง เพราะตัวแบบท่ีศึกษามามันเกิด
จากการรับฟงความคิดเห็น และการออกแบบของผูออกแบบมาหลายปแลว 
เวลาผานไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง คนเห็นดวยไมเห็นดวยก็จะมีเพ่ิม
ข้ึนมา และจะตองเขามาประชาสัมพันธโครงการอีกทีหนึ่งครับ 

นายธนันทชัย เพชรพาณิชย  จะขออนุญาตสอบถามเจาหนาท่ีนิดนึงครับ คือ พนังก้ันน้ำท่ีจะทำท้ังหมด  
สมาชิกสภาเทศบาล    แตผมเห็นแลวฝงนูนท่ีกำลังทำอยู และก็จะทำฝงนี้ตอ อันนี้มันดีอยูแลวนะครับ

ปองกันน้ำทวม แตปญหาคือวา เดิมทีจะมีพวกประมงเรือเล็กท่ีเขาจอดตาม
คลองริมตลิ่งเยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้พวกประมงเรือเล็กเขาจะไปใชบริการ
ตรงไหนไดบาง หรือมีสถานท่ีจอดใหเขา ตอไปในอนาคตพอทำเสร็จ เพราะผม
ดูแลวมันไมมีทางลงเลยซักท่ีหนึ่ง ปญหาตรงนี้คือปญหาใหญ คือ จริง ๆ แลว 
พอดีผมขออนุญาตสอบถามวาชุดท่ีแลวเกือบจะเสร็จหมดอยูแลว และชุดนี้คือ
ชุดขางลางลงมาจะมีประมงคอนขางเยอะเลย และขาวของจับจายใชสอยจาก
แมน้ำลำคลอง ไปหาปูหาปลาก็มาจากแมน้ำประแส เพราะฉะนั้นขออนุญาต
ฝาก ผมก็ไมทราบเหมือนกันวาจะมีเทคนิคยังไง     

นายธนรชัต  วิรบุตร    จริง ๆ แลวเราสามารถพิจารณาทำบันไดทางลงได แตในสวนของคันปองกัน 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   น้ำทวม บันไดทางลงจะมีรูปแบบหลายรูปแบบ จะมีรูปแบบท่ีไมตองมา 

Management เลยเก่ียวกับการปองกัน กับอีกรูปแบบหนึ่งเปนชองเปดลงไป 
เม่ือเกิดน้ำทวมเราจะตองมาทำการปดชองนี้ มีหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้น   
ถาเกิดปญหาตรงนี้อาจจะตองพิจารณาทำทางลง จะเปนรูปแบบไหนคงจะตอง
มาคุยกับทางเทศบาลอีกทีหนึ่ง  

นายธนันทชัย เพชรพาณิชย  ยังไงขออนุญาตรบกวน ฝากความคิดเห็นตรงนี้เอาไวดวยนะครับ เวลาสมมุติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทำแลว อาจจะมีการพูดคุยกัน ปรึกษาหารือหรือวาประชุมกัน ผมวาเปน

แนวความคิดท่ีดีนะครับ เพราะไมอยางนั้นลำบากแยเลยครับ ทางดานเมืองเรา
ยังมีประมงเรือเล็กอยูอีกเยอะเลย ยังไงเรียกประชุมดวยนะครับ อยาพ่ึงทำไป
เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายธนรชัต  วิรบุตร    เปนไปไมไดเลยครับ เพราะตัวอยางจากระยะท่ีหนึ่งเราจะตองเคลียรปญหา 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   กอน กอนท่ีจะทำ 
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นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
สมาชิกสภาเทศบาล   เขตเลือกตั้งท่ี 1 เห็นดวยอยางยิ่งกับทาน ส.ท.ธนันทชัย เพชรพาณิชย         

ขออนุญาตท่ีเอยนาม ท่ีวาเปนหวงประมงพ้ืนบาน เพราะเม่ือสักครูผมก็จะเอย
เรื่องนี้ครับ พอดีทานเอยตรงนี้ผมก็จะเพ่ิมเติมแลวกัน ในโครงการแรกท่ีเราทำ
จากของเดิมท่ีมีอยู ผมมีการลงพ้ืนท่ีรวมไปประมาณสักสองปก็เห็นวามีอยางท่ี
ทานวาครับ วามีการเปดชองท่ีจะทำเปนทางลง วันท่ีผมลงพ้ืนท่ียังไมเสร็จ
สมบูรณดี ก็จะเปนชองมีระยะพอสมควร แตตรงจุดท่ีเราจะทำในโครงการใหม
นี้ อยางท่ีวาครับ จะตองรบกวนสมาชิกในปจจุบันและในอนาคต ใหลงพ้ืนท่ี
รวมกันดวย เพราะทานเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีจะเปนการประชาสัมพันธใหกับ 
พ้ืนท่ีพ่ีนองของเราเอง จะตองไปกำหนดจุดกำหนดอะไรกันและใหเปนแนวทาง
จากทางผูรับเหมาไป เพ่ือพิจารณาในการหาทางออกรวมกัน สวนตัวผมเอง
ประเด็นท่ีเปนหวงก็คือ นาจะเหมือนกับเพ่ือนสมาชิกทุกคน คือ เรื่องความสูง
ของถนน เพราะท่ีทำก็อยางท่ีทราบวาเปนพ้ืนท่ีชุมชน และกังวลไปถึงเสน
แหลมยาง ถาสูงข้ึนไปเมตรยี่สิบ ก็จะกลายเปนนอง ๆ เข่ือนเลยหรือเปลา 
เพราะถาทำสูงไปก็ตองไปดูวาน้ำจะระบายทางไหน ถาน้ำมาชนถนนท่ีสูงเมตร
ยี่สิบ และออกขางไป ผมวาพ่ีนองจะไดผลกระทบท่ีไมดีเยอะ ดังนั้นใกล ๆ 
โครงการอาจจะตองพูดคุยกันอยางจริงจังและเขมขนตอไป ขอบคุณครับ      
ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกสักนิดนึงครับ ยอนกลับไปท่ีคันหนาคันหลัง ท่ีปกแนว 
คันดินอะไร อันนี้ผมยังไมคอยเขาใจวาของเดิมเปนก้ันหนาอันนี้เปนก้ันหลัง  

นายธนรชัต  วิรบุตร    คือ อยางนี้ครับ อันนี้เปนรูปแบบเดิม จะทำใหตัวเข่ือนมันลำ้ลำน้ำมากกวา 
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ   ปกติ คือ ถาเกิดเราเปลี่ยนตัวกำแพงคันดินตรงนี้มาดานหลัง ชองนี้จะเพ่ิมหนา

ตักน้ำใหน้ำสามารถไหลผานมาได ตัวนี้ก็จะยายกลับข้ึนไป และในเรื่องของ
ความแข็งแรงเราก็ใหทางท่ีปรึกษาเขาคำนวณความม่ันคงแข็งแรงใหม มันก็
ออกมาเปนในรูปแบบท่ีวายายไปดานหลัง ปรับแนวหินข้ึนทำใหลำน้ำกวางข้ึน 
อันนี้อธิบายไวเพราะวามันอาจจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันบาง  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  แลวรูปแบบท่ีจะมาลงในพ้ืนท่ีผม เคยมีทำท่ีไหนมาหรือยังครับ หรือวาเอาท่ีผม  
สมาชิกสภาเทศบาล   เปนท่ีแรก 
นายธนรชัต  วิรบุตร    เคยมีครับ ถาเปนรูปแบบไมวาจะเปนดานหนาดานหลัง ทางแถบภาคกลาง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   สวนสิงหบุรี อางทอง มีหมดแลว เปนคันปองกันน้ำทวม   
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  จุดประสงคในการท่ีจะค่ันหนาค่ันหลังนี่ก็จะดูภาพของลำคลองหรือวาลำน้ำ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ใชไหมครับ ถากวางนอยก็ไปอยูหลัง น้ำก็มากข้ึนถูกตองไหมครับ และทางลง

เรือท่ีเราคุยกัน ท่ีเราเปดเปนชองไว อันนี้ทางผูรับเหมาจะทำท่ีก้ันปดก้ันเปดไว
ใหเราดวยใชหรือไม 
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นายธนรชัต  วิรบุตร    ถาเรามีการปรับรูปแบบเปลี่ยนเปนชอง บริเวณนี้จะถูกเวนชองและทำบันไดลง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ซ่ึงเวนชองทำบันไดลง คือ ในแบบพอเราแกไขตัวนี้จะมีรอง ตรงชองนี้จะมีรอง

ไวใหและในไอเท็มท่ีเพ่ิมข้ึนมาอาจจะเปนตัวเหล็กไวเสียบในรองนั้น พอถึงเวลา
ถาเกิดหนาน้ำก็จะตองมาปดตัวเหล็กนี้ และอาจจะมีผาใบคลุมกระสอบทราย
ทับ ทำใหน้ำไหลเขา และอีกแบบหนึ่ง อันนี้เรายังไมไดจบรูปแบบกันนะครับ 
วาเราจะทำบริเวณไหนบางรูปแบบไหนบาง แตอีกรูปแบบหนึ่งก็จะมีอีกแบบ
หนึ่งท่ีวาเราทำเปนคันปองกันนี่แหละยาวตลอดเลย แตวาทำบันไดข้ึนคัน
ปองกันข้ึนไปไมตองเปดชอง ทำบันไดข้ึนขางและก็ลง อันนี้เปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ซ่ึงเราจะตองมาคุยกันอีกที ถาเกิดเราจะเพ่ิมงานท่ีบริเวณไหน เราจะปรับลด
งานบริเวณไหน  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  ยังไงขอรบกวนใหรวบรวมคาใชจายไปอยูกับทางผูรับเหมาใหเรียบรอยนะครับ   
สมาชกิสภาเทศบาล 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ในสวนนี้ก็รวบรวมอยูแลวครับ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายสันติชัย ตังสวานิช   ขออนุญาตครับ ทางทาน ผอ.กองชาง จะสอบถามทางโยธาฯ ไหมครับ  
นายกเทศมนตรี 
นายปณณธร  ตันแดง   ไมครับ ผมศึกษาดูแลวเหมือนกันครับ จะฝากทางโยธาในเรื่องการ 
ผูอำนวยการกองชาง   ประชาสัมพันธโครงการ  
นายธนรชัต  วิรบุตร    ในสวนของกรมในเรื่องของการประชาสัมพันธ เดี๋ยวเรานาจะตองมาจัดประชุม 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   และเชิญผู ท่ีเก่ียวของ เม่ือวันอังคารท่ีผานมาผมก็ไปท่ีบานเพมา ก็มีการ

ประชาสัม พันธ โครงการเห มือน กัน แต ว าไม ใช ในลักษณ ะนี้ เปนการ
ประชาสัมพันธกับชาวบานเลย  

นายปณณธร  ตันแดง   ก็จะตองดูจากตัวของแบบของเรื่องของระดับสูงสุดของคันน้ำบวกสาม 
ผูอำนวยการกองชาง   ซ่ึงคงจะตอเนื่องมาท่ีพลงชางเผือก 3 ท่ีจะยกระดับข้ึนไปสามเมตร แตผมก็ลง

พ้ืนท่ีไปดูแลว นาจะมีปญหาหลายเรื่อง ในเรื่องของชาวบานท่ีอยูในสวนของ
พ้ืนท่ีถนนรอบดานท่ีจะตอเนื่องกัน ซ่ึงเขาเทสโลปลงไป เพราะพ้ืนท่ีตรงนั้น     
มีซอกซอยเยอะ การท่ีรถออกมาจากซอยก็จะเปนการวิ่งข้ึนเนินมา จะมาเจอ
กับถนนท่ีมันสูง อันนี้ท่ีเราคาดวานะ เพราะวาระยะผมดูแลวไมยาวหรอก จาก
ตัวสะพานประมาณสามรอยกวาเมตร ก็ฝากวานาจะเอาความเห็นของทาน
สมาชิกไปลองประเมินดู ตอนทำโครงการอาจจะตองปรับรูปแบบนิดนึง 
ขอบคุณครับ 

นายธนรชัต  วิรบุตร    ในสวนของถนนตรงนี้ ผมมองวาผมก็ยังไมไดดูในพ้ืนท่ีจริง เพราะรับหนาท่ีใน 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   สวนของกลุมงาน ผมอยูกลุมงานพัฒนาผังเมืองท่ีกรมโยธาฯ และทีนี้ ใน

รายละเอียดของสวนนี้บางทีถนนท่ีวาสูงไปหรืออะไรอยางนี้ บางท่ีอาจจะมี
วิธีการอ่ืนหรือเปลา หรือวาปรับถนนแคไหนเพียงพอ หรืออาจจะไมใชการ
ยกระดับถนนก็ได ไปหาทางปดก้ันทางอ่ืนก็ได แตวาตองมาดูรายละเอียดท่ี
หนางานอีกทีหนึ่ง เพราะวามันก็มีผลหลาย ๆ เรื่อง ท้ังเรื่องวิธีการทำงานและ
คากอสราง อันนี้ตองมาดูกันครับ 

            นายสมปอง ... 
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นายสมปอง งามเสง่ียม   สอบถามเก่ียวกับทอระบายน้ำของพลงชางเผือก 3 ถาอยูในระดับเดิม ถาเรา  
สมาชิกสภาเทศบาล   ยกระดับถนนข้ึนมาอีกประมาณเมตรยี่สิบ ถนนจากพ้ืนเดิมเมตรยี่สิบ ถาเกิด

น้ำมันลนมากก็จะตองดันเขามาในพลงชางเผือก 3 เพราะทอจะตองมุดไปใต
พนังก้ันน้ำอยูแลว  

นายธนรชัต  วิรบุตร    เดิมตัวทอถาเราไมไปขุดเปดทอหนาตักถนน เสนสีดำคือพ้ืนถนนเดิม ทีนี้  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ความหมายของทานสมาชิกคือ  
นายสมปอง งามเสง่ียม   คือ จากพนังก้ันน้ำลงไปท่ีแหลมทาตะเคียน ถาเกิดน้ำหลากลนข้ึนมา น้ำก็จะ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ดันข้ึนมา 
นายธนรชัต  วิรบุตร    คือ ณ ปจจุบันถนนเปนอยางนั้นใชไหมครับ น้ำข้ึนมา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายสมปอง งามเสง่ียม   คือ ไมเปนครับ แตอนาคตถาทำพนังแบบนี้ ถาเกิดน้ำมันทวมมากก็จะดัน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ข้ึนมา 
นายธนรชัต  วิรบุตร    ในกรณีท่ีสมมุติวาน้ำภายนอกข้ึนมาท่ีเกินระดบัปากทอมันก็จะลนปากบอ  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   แตถาเกิดน้ำไมข้ึนมาจนถึง สมมุติเราก้ันน้ำภายนอก เราอยูท่ีบวกสามเมตร  

หาสิบ น้ำภายนอกก็ข้ึนมาท่ีสามเมตรหาสิบพอดีครับ และตรงนี้ก็อยูท่ีสาม
เมตรหาสิบอาจจะมีการดันลนได แตระดับท่ีเราออกแบบเปนระดับท่ีปองกัน
สูงสุดไมใชปองกันท่ัวไป คือ ท่ัวไปทุกปมันอาจจะมาแคบวกสองเมตรกวา    
ทำใหน้ำเขาทวมพ้ืนท่ีท่ัวไป ซ่ึงท่ีทานสมาชิกบอกวาตัวทอเดิมมันไมมีการดันน้ำ
ผุดข้ึนมา การยกระดับถนนตัวนี้ ถาเรายกปากทอข้ึนตัวทออยูท่ีเดิมก็จะไมมี
การดันผุดข้ึนเหมือนกัน ไมมีผลครับ 

นายสมปอง งามเสง่ียม   ก็คงจะถามลวงหนาไวกอนครับ เพ่ือปองกัน ความจริงน้ำก็ไมเคยทวมถึงขนาด 
สมาชิกสภาเทศบาล   นั้น แตจะสอบถามอีกวา ถาเกิดเราทำพนังไปจนถึงสุดเขตเทศบาลและท่ีตอลง

ไปขางลาง ถาเกิดน้ำหลากจริง ๆ ก็ตองไหลกระจายไปท่ัวหมด ทีนี้หมู 7    
เขาจะทำตอจากเราไปหรือเปลา พอเราปลอยไปแคนี้ พอน้ำหลากมันก็จะ
กระจายไปท่ัวหมด 

นายธนรชัต  วิรบุตร    ถามีความจำเปนจริง ๆ กรมโยธาฯ ก็พรอมท่ีจะสนับสนุนงบอยูแลว เพราะวา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   กรมโยธาฯ มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากท่ัวประเทศ ซ่ึงในสวนของ

ระยองเปนเมืองเศรษฐกิจอยูแลวดวย ท่ีผานมากรมโยธาฯ สนับสนุนงบลงมาท่ี
ระยองรวมท้ังหมดเยอะมาก ๆ ซ่ึงมันคอนขางจะของบไดจากทางอีอีซีก็ตาม 
จากทางรัฐบาลก็ตาม คือ รัฐบาลท้ังคูแตของเรามีอีอีซีดวย ถามันแกปญหา   
ไมจบก็ของบไปแกใหจบได 

นายสันติชัย ตังสวานิช   ผมจะชวยชี้แจงให ผมก็ฝากของโครงการนี้ไว คือ หินทางผูรับจางลงไป  
นายกเทศมนตรี    ในสวนตัวผมมองแลวไปทำใหคลองมันแคบลง ผมอยากฝากทางผูรับจางหินท่ี

เราลงไปหนาพนัง คือ ใหมันกระชับในสวนของพนังใหมากท่ีสุด เพราะทุกวันนี้
หินท่ีเอาลงไป มันลงไปอยูเกือบถึงกลางคลอง ทำใหในเรื่องทางเดินของน้ำ 
และในเรื่องของเรือท่ีสัญจรไปมาถูกแคบลง อันนี้ก็ฝากทางทานวิศวกรไวใน
สวนนี้ดวย ขอบคุณครับ 

              นายวิทยา ...
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นายวิทยา  นุชพุม    ผมนายวิทยา  นุชพุม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง กองชางเทศบาล ก็มี 
รก.ผอ.กองการประปา   ขอสงสัยอยู  ทานดูตามตรงถนนพลงชางเผือก 3 ท่ีมีถนนและคันข้ึนมา

ประมาณสองรอยเจ็ดสิบกวาเมตร ถาดูตามแบบจะอยูท่ีหมายเลข 7 ใชไหม
ครับ ดูในแปลนนะครับ อันนี้พอขามสะพานไปก็จะเปนหมายเลข 8 หมายเลข 
9 หมายเลข 10 ท่ีอยูถนนของแหลมยาง แหลมทาตะเคียน ซ่ึงตรงนี้เปนถนน
คอนกรีตเหมือนกัน ซ่ึงกอสรางอยูในชวงท่ีหนึ่งใชไหมครับ 

นายธนรชัต  วิรบุตร    ชวงท่ีหนึ่งหมายถึงระยะท่ีหนี่ง ไมไดอยูครับ  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายวิทยา  นุชพุม    คือ ลักษณะมันแปดเกาสิบก็ยกระดับถนนเหมือนกัน ทับถนนเดิมยกประมาณ 
รก.ผอ.กองการประปา    เมตรยี่สิบตลอดเสน  
นายธนรชัต  วิรบุตร    คือการยกระดับถนนเหมือนกัน แตวาเราในระยะท่ีสองท่ีเรากำลังจะเขาสัญญา 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ตัวนี้จะมีอยูแคในสวนท่ีเจ็ดเปนถนนพลงชางเผือก 3 สามรอยกวาเมตรตรงนี้

ครับ และสวนท่ีแปดเกาสิบไมมีการกอสรางอยูในระยะท่ีหนึ่ง ณ ปจจุบันยังไม
มีการกอสราง แตวาในแบบแปลนท้ังโครงการก็จะมีการออกแบบไวท้ังหมดแต
ยังไมไดกอสราง เราเลือกใชครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสันติชัย ตังสวานิช   ขออนุญาตในสภา ทานประธานสภา ทานสมาชิกและขาราชการนะครับ 
นายกเทศมนตรี    ในสวนของโครงการพนังก้ันน้ำของกรมโยธาฯ คือ จริง ๆ แลวแบบนี้           

ถูกออกแบบมาตั้งแตป 2560 ท่ีทางเทศบาลไดขอไป และก็มีการออกแบบมา 
การออกแบบในเรื่องของรายละเอียด ในเรื่องของบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผานมา
ตั้งแตกอนป 2564 การท่ีบริษัทท่ีปรึกษาไดลงมาและมาออกแบบ ก็เปน
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีนั่นพอสมควร คือ ลงมาออกแบบแตไมเคยมาเทศบาลเลย   
ไมเคยไปท่ี อบต.หรือท่ีไหนเลย บริษัทนี้ออกแบบโดยการท่ีลงมาทำอยางเดียว
เลย ท้ังหมดท่ีผมนั่นมา จนเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2564 ผมเหลืออีกสามวัน
ผมจะหมดวาระจะตองไปประชุมท่ีกรมโยธาฯ ทำใหผมรูวาบริษัทมาออกแบบ
และบางอยาง คือ มันไมใช ยกตัวอยางเชน วันนั้นผมไปผมจะตองลุกข้ึนไปชี้
เลยท่ีบอรดวาถนนแหลมยางท่ีเขามาพนสีและมาพนหมายเลขแลว ตรงนั้นผม
ตองลุกไปบอกวาตรงนี้ไมตองทำ เพราะจริง ๆ แลวมันเปนเหมือนทำแลวจะให
พบชนกันเลย ผมบอกวาน้ำเวลามันทวมมันมาจากทางทิศเหนือ ตรงนี้ไม
จำเปนจะตองไปทำ ก็ถูกยกเลิกไป ผมตองเดินข้ึนไปชี้ในจอเองเลยเปนซะอยาง
นั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบท่ีบางทีแลวระยะท่ีทำมาตั้งแต        
ป 2560 ในสวนหนึ่ง ทางเทศบาลไดทำไปคราว ๆ เฉย ๆ เม่ือสักครูท่ีทาน
สมาชิกไดสอบถาม คือ จริง ๆ แลว ในการทำในสวนตัวผมแลวอยากจะใหเอา  
ป 2565 ท่ีน้ำทวมมากท่ีสุดมาเปนเกณฑ บางอยางทำท่ีป 2565 ไมทวมก็ยัง
ไมจำเปนจะตองไปทำ เอาเกณฑนี้ไปกอนเพราะวาในเรื่องของคณะผูบริหาร 

     
 
              สามารถ ... 
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    สามารถท่ีจะทำหนังสือไปใหมีการแกไขและทบทวนก็ไดในสวนนี้ และสวน

ตรงท่ีแหลมทาตะเคียนก็เปนพ้ืนท่ีสูง ท่ีกองชางไปสำรวจ และเม่ือป 2565   
น้ำก็ไมทวม ผมบอกทานสมาชิกวาบางทีอาจจะยังไมตองทำก็ได เพราะวามัน
เกินความจำเปนไป แตตรงท่ีน้ำทวมอยูเม่ือป 2565 ท่ีบางจุดบางสวนท่ีอยู
แถวหนองแหวนกับดอนมะกอก และ โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ท่ียังไมไดทำ อยากใหมี
การแกไขเพ่ิมมาในสวนนี้ และมีแบบบางตัวท่ีทางผูรับจางไดทำถนนพังในเรื่อง
ของท่ีสนามกีฬาอันนี้ตองมาซอมใหเราในชวงระยะท่ีสองนี้ดวย ในสวนนี้ท่ี
จะตองเพ่ิมเติมมา เพราะฉะนั้นในแบบของการกอสราง เม่ือนั่นแลวจะตองมี
การแกไข ยกตัวอยางเชน เม่ือประมาณสักสองสามเดือนผมก็จะตองทำหนังสือ
ไปขอยกเลิก ยกเวน ถึงสามจุดในการท่ีเจาของท่ีไมใหทำ ก็มีอยูจุดหนึ่งอยูตรง
หัวสะพาน ตรงใกล ๆ บานรองสาธิตตรงนั้น คือ ตรงท่ีลางรถ เจาของท่ีเขา
ไมใหทำ และจุดใหญเลยท่ีนาเสียดายท่ีสุด คือ บอกุงของตะวัน ทุกวันนี้เขา
บายพาสท่ีไปโรงงานประตูมวนของสามยานกลกาลตรงเขาไปตรงนั้น ตรงนี้นา
เสียดายมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ระยะทางของคลองประมาณสามรอยเมตร ท่ีถูกเจาของ
ท่ีไมใหทำ และผมไมทราบวามีการเปลี่ยนมือไปหรือยัง ไมรูวาเปลี่ยนมือไปแลว
ยังไง ถาเกิดมีน้ำทวมเหมือป 2565 น้ำก็จะเขาชองนั้นอยูดี ท่ีบอกุงตรงนั้นมี
ความนาเสียดายมาก เพราะวาในสวนตัวผมแลว คือ คาใชจายในการทำพนัง
ก้ันน้ำ มันสูงพอสมควร ผมเห็นบางคนแกลงนิ่งเฉยเลย มีท่ีอยูใกล ๆ ติดสนาม
กีฬา ท้ัง ๆ ท่ีเขาก็มีเงินเยอะแยะ ผมจะบอกใหวาเมตรหนึ่ง ความยาวของพนัง
ก้ันน้ำ เมตรหนึ่งท่ีตรอกเข็มไปแสนกวาบาท ผมไมรูวาบางคนพ้ืนท่ีสามรอย
เมตร บอกุงผมไมรูวาเขาคิดผิดหรือคิดถูก เพราะวาเปนเงินตั้งเทาไหรในเรื่อง
ของการ กรมโยธาฯ จะตองเอางบประมาณมาทำตรงนี้ ในสวนนี้ก็จะขอชี้แจง
เพ่ิมเติมเพ่ือใหสมาชิกทราบอีกเรื่องหนึ่ง คือ ท่ีแถวท่ีทานพูดท่ีเม่ือสักครูผม
บอกวาไมเปนไร เดี๋ยวผมจะชี้แจง คือ ถาทานไปดูคลองประแสหรือแมน้ำประ
แส หรือไปท่ีหองผมและทานไปดจูุดท่ีน้ำทวมก็คือในพ้ืนท่ีเรา แถวโพธิ์เงิน โพธิ์
ทอง และตำบลบานนา ถาทานไปดูในหองผมและทานจะรูวาแถวนี้คลองมันคด
ไปคดมาทำใหน้ำเดินไมสะดวก ก็จะเกิดน้ำทวมข้ึนมา ถาตรงจุดหลังวัดโพธิ์
ทองลงไปตรงนี้ ถาทำคลองขุดคลองซะใหม โดยการขอความรวมมือหรือจะมี
กฎหมายอะไรมา ถาใหมันตรงมันก็ไมทวมหรอก ในพ้ืนท่ีของเรา เพราะฉะนั้น
ท่ีทานพูดถึงตรงแถวแหลมทาตะเคียน ในสวนตัวผมเม่ือป 2565 มันไมทวม 
ตั้งแตเราเกิดมาถาผมจำความไดน้ำทวมมากท่ีสุดในป 2565 ท่ีผานมาสองป
กวา เพราะฉะนั้นในสวนนี้กับสวนตำบลบานนา คลองมันคดแมน้ำประแสมันก็
เปนสาเหตุหนึ่ งท่ีทำใหน้ำทวม และตอนนี้  อบจ.ระยอง ก็ยังอยู ในการ
ดำเนินงานของบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีทาง อบจ.ขอใชงบประมาณสิบลานบาท ท่ียัง
ไมสรุปจบ คือ ในการสำรวจท้ังน้ำทวมและก็น้ำแลง ในเขตอำเภอแกลง ในสวน
นี้ท่ีผมรูมาก็คือ เขาก็จะพยายามผลักน้ำใหเขาตรงหนองตกสือและก็มาตรงเปน 

     
              คลองขุด ... 
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    คลองขุด ก็วิ่งจากเลย ทานจะเห็นสะพานเล็ก ๆ ท่ีเลยวัดอูทองไปตรงนั้นจะ

เปนคลองขุดวิ่งตรงไปเลย ถาผมจำไมผิดก็นาจะเปนทานกำนันสมโภชนเปนคน
ทำคลองขุดอันนี้ไว ผมก็เสียดายมาจนถึงทุกวันนี้วาผลัดวันประกันพรุงจะไปคุย
กับกำนันสมโภชนวา แลวตกลงคลองขุดนี้กันไวเทาไหร กันไวก่ีเมตร เพราะวา
เปนยุทธศาสตรท่ีจะตองแกไขปญหาแบบเดียวกับคลองภักดีรำไพ น้ำทวม
ดานลางนี้ เพราะเม่ือคลองขุดแลวก็จะตรงไป ถาทานไปโคงจาวาตรงไปเลย 
เลยไปนิดหนึ่งจะมีสะพาน ตรงนั้นจะเปนคลองขุด วิ่งไปจนถึงคลองบุญสัมพันธ
ก็ยังมีปญหาเหมือนกับทุกวันนี้ท่ีทานเห็นพ้ืนท่ีท่ีสวยมากจริง ๆ เลย ตรงขาม
ปมเซลลบานตากอนถึงหนองกะพอตรงนั้น จะมีสะพานประมาณยี่สิบเมตร 
และก็มีคลองขุด ตรงนั้นปายจะเขียนไวเลยวาเปนคลองขุด และก็ตอมาจาก
คลองบุญสัมพันธ ทานนายกฯ เอ๋ียม เทศบาลตำบลทุงควายกิน เขาก็มานี่ ผมก็
เคยบอกวาลองไปดูซิท่ีตรงขามปมเชลล ถาเกิดเขาสรางโครงการอะไรข้ึนมาก็
ใหมันถาวรแข็งแรง ก็จะมีปญหาในเรื่องของการเวรคืนพ้ืนท่ีตรงนั้น เพราะทุก
วันนี้สะพานนั้นความกวางยี่สิบเมตร เปนสามสิบเมตรและมีการเวรคืนเพ่ือให
น้ำมันโฟลวรับน้ำมาจากขางบนและลงมาตรงนี้ ถาลงไปแลวหลุดไปจนถึงกรม
ท่ีดินของเขตสองมันก็จะชวยในเรื่องของการโฟลวน้ำออกไปไดแลว เพราะวา
หลังท่ีดินจะเปนพ้ืนท่ีของปาชายเลนในสวนนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ
แกปญหาน้ำทวม อบจ.ไดตั้งงบไวประมาณสิบลาน ยังไมสรุปในเรื่องของ
โครงการจะแกน้ำแลงและน้ำทวมของอำเภอแกลงท่ีครอบคลุมท้ังหมด         
ในสวนตัวผมก็ขอชี้แจงใหทานสมาชิกไดทราบในสวนนี้ดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะสอบถามหรือมีความเห็นหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล      หากไมมีทานใดประสงคจะสอบถามหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีก ขอมติท่ี

ประชุมสภาเทศบาล อนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน
เมืองแกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใหกรมโยธาธิการและ      
ผังเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คันปองกันน้ำทวมถนนพลงชางเผือก ซอย 3 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ยาว 373.500 เมตร 

  2. คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ ำประแสร  (ฝ งขวา) (ชวง ถนน       
พลงชางเผือก ถึง ถนนโพธิ์ทอง) ยาว 1,975.389 เมตร 

  3 . คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำประแสร (ฝงขวา) (ชวง ถนน      
โพธิท์อง ถึง ถนนทายายบุญ) ยาว 1,847 เมตร 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 
 
       - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        10         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2  นายสมปอง  งามเสง่ียม.    

  3. นายถนอม  ยินดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายจตุรงค  วงศโภคิน   
       9. นายธนันทชัย  เพชรพาณิชย 
               10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง    จำนวน     1     คน 
  1.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมือง   

แกลง ระยะท่ี 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คันปองกันน้ำทวมถนนพลงชางเผือก ซอย 3 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ยาว 373.500 เมตร 

  2. คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ ำประแสร  (ฝ งขวา) (ชวง ถนน       
พลงชางเผือก ถึง ถนนโพธิ์ทอง) ยาว 1,975.389 เมตร 

  3. คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำประแสร (ฝงขวา) (ชวง ถนน      
โพธิ์ทอง ถึง ถนนทายายบุญ) ยาว 1,847 เมตร 

       อนุมัติ  จำนวน        10     คะแนนเสียง  
ไมอนมัุติ จำนวน          -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน          1     คน   

 

   

              นายเกรียงไกร 

... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ     

ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะเสนอความเห็น ขอเชิญนะครับ 
 ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืน ๆ ผมก็จะมีสองเรื่องจะเปนจากในพ้ืนท่ีท่ีดูแลอยูนะครับ กระผม 

นายเทิดศักดิ์   อัชรีวงศ ไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 จะมีอยูสองเรื่องครับผม เรื่องแรกจะนำเรียนขอเสนอผานทาง
ทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ คือ ประเด็นของ
เรื่องผาใบของตลาดตอง คือ ผมดูไปลาสุดท่ีมีอยูใชเดิมดูทาทางแลวจะใชงาน
ไมดีนะครับ ไมวาจะชำรุดหรือวาฉีกขาด และตอนนี้เดี๋ยวจะเขาหนารอนอยาง
เต็มระบบและจะตอดวยหนาฝน ถาไมเรงตรงนี้ออกมาผมวาประชาชนในพ้ืนท่ี 
พอคาแมคาจะไดรับผลกระทบอยางแนนอนนะครับ ยังไงก็ขอฝากผานทาง
ประธานไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหเรงดำเนินการปรับปรุง
แกไขใหทันทวงที อันนี้เรื่องท่ีหนึ่ง สำหรับเรื่องท่ีสองจะมีขอสอบถามหารือ
เพราะวาเม่ือไมก่ีวันท่ีผานมาในพ้ืนท่ีของเรามีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปอรเซ็นตท่ีออกมาก็คอนขางต่ำ ตรงนี้ผมตั้ง
ขอสังเกตวาโดยท่ัวไปทางผมจะไดรับจดหมายหรือมีการย้ำเตือนนะครับ มีการ
สงมา แตจากหลาย ๆ ทานประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีสอบถามมาวา ครั้งนี้ไมมี    
เขาไมรูไปท่ีไหน อะไรยังไงอยางนี้ครับ ผมมาในวันนี้ ก็เลยอยากจะเปน
กระบอกเสียงนะครับ ก็อยากจะสอบถามเพ่ือความชัดเจนและนำคำตอบตรงนี้
ไปแจงตอพอแมพ่ีนองในพ้ืนท่ีตอไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตแจงเรื่องท่ีสอบถามเรื่องของการแจงหนังสือ เรื่องแจงหนังสือเปน

ปญหามาก ซ่ึงในสวนของเทศบาลก็ใหเจาหนาท่ีประสานไปท่ีหัวหนาไปรษณีย 
และปลัดโทรตรงถึงหัวหนาไปรษณียดวยตัวเอง และในวันเลือกตั้งท่ีออกตรวจ
หนวยเลือกตั้ง อันนี้ขอชี้แจงเพ่ิมเตมิ วันเลือกตั้งท่ีออกตรวจหนวยเลือกตั้งก็ไป
ตรวจหนวยท่ีวัดพลงฯ ก็ไดเจอชาวบานท่ีสอบถามวาเขาไมไดรับหนังสือ และ 
ณ เวลานั้นก็โทรหาหัวหนาไปรษณียเองเลย วาเอะทำไมหนังสือ ซ่ึงอันนี้ในการ
จัดการเลือกตั้งเปนงบของ อบจ.ท้ังหมด และในการจางไปรษณียเปนของ 
อบจ.ท้ังหมดนะคะ แตในสวนของการประสานเขาจะมาประสาน อยางเชนมา
ขอเรื่องของบัญชีรายชื่อพวกนี้ ซ่ึงจะตองแจกหนังสือ และทางไปรษณียก็มารับ 
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หนังสือไปดวยตัวเองดวย หนังสือทุกบานท่ีแจกนะคะ ไมใชเราไปแจกเอง
ไปรษณียมารับดวยตัวเอง ซ่ึง ณ วันท่ีออกตรวจหนวยวันนั้น จะเลาเหตุการณ
ใหฟง ก็ไดประสานไปท่ีหัวหนาไปรษณียวาโดนชาวบานหลายคน จาก
เหตุการณ ท่ีออกตรวจหนวยไดสอบถามวาทำไมไมมีหนังสือสงไปท่ีบาน       
ซ่ึงหัวหนาไปรษณียชี้แจงวาเขาใหลูกนองแจก และเขาก็เช็คขอมูลและ        
ขอขอมูลจากปลัดวาท่ีไหนท่ีไมได ปลัดก็เลยบอกวาท่ีปลัดเจอแน ๆ แมแตบาน
ปลัดยังไมไดเลย ท่ีเจอแน ๆ คือ แถวพลงชางเผือกท่ีไมได เลยกำชับหัวหนา
ไปรษณียวายังไงอันนี้ เปนการเลือกตั้งของ อบจ. แตครั้งหนาเลือกตั้งของ
เทศบาลซ่ึงมีความสำคัญมาก ถาไม ไดรับอยางนี้ อีกแลวโดนรองเรียน         
ปลัดอาจจะเปนเหตุท่ีไมจายคาไปรษณียเขาได เขาก็หัวเราะคะ ยังไงเรื่องนี้
เดี๋ยวจะไปกำชับไปรษณียอีกทีหนึ่ง และจะติดตามเขาดวยวาท่ีเขาไปเช็คและ
เขาบอกกับปลัดวา ท่ีปลัดแจงเขาเขาทราบอยางเดียวคือท่ีวัดพลงชางเผือก  
แตท่ีอ่ืนปลัดไมทราบ แตทีนี้ถาไดขอมูลมาใหปลัดไดก็ดีนะคะ วาท่ีไหนบาง 
พรุงนี้ทาน ส.ท.เทิดศักดิ์เอาขอมูลมาใหปลัดจะแจงหัวหนาไปรษณียวามี
บริเวณนี้ ๆ เขาจะไดไปติดตามลูกนองเขา เพราะเขาบอกวาเขาประชุมลูกนอง
เขาและแบงสายในการแจกดวย ยังไงสมาชิกทานอ่ืนดวยนะคะ ถามีขอมูลวา
บริเวณไหนแจงมา ปลัดอาจจะทำหนังสือไปท่ีไปรษณียตรง จะไมประสานดวย
วาจา เพราะจะไมมีหลักฐาน เพ่ือเขาจะไดไปเปนขอมูลในการปรับปรุงในครั้ง
หนาคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ดวยพ้ืนท่ีผมเชื่อวานาจะครอบคลุมไปท่ัวพ้ืนท่ีของเทศบาลเราครับ เพราะ

อยางตัวผมเอง เปนผูประกอบการในดานหนึ่ง ถามลูกนองซ่ึงกระจายอยูท่ัวทุก
พ้ืนท่ี เขาไมทราบครับ เราเลือกวันเสารมาเจอกันวันทำงานวันจันทร เขามา
ถามวาเจานายตกลงเลือกตั้งวันเสารเหรอ เขาไมใชวาไมสนใจนะครับ แตบางที
เขามีภาระชีวิตท่ีตองรับผิดชอบ บางทีพอไมมีการย้ำเตือนตรงนี้ก็เปนโอกาสท่ี
จะพลาดได ทีนี้ผมอยากจะปรึกษาแลวกัน คือ ในการตรงนี้เราไมแนใจวา    
ตรงนี้ผมเพ่ิงทราบ ท่ีทานปลัดแจงวาคาใชจาย อบจ.เปนผูรับผิดชอบ ทีนี้เรา
เปนเจาของพ้ืนท่ี เราพอจะแจงเปนขอมูลไปทาง อบจ.หรือทาง กกต.จังหวัดได
ไหมวาในพ้ืนท่ีเรามีการเลือกต้ังอะไรตาง ๆ ไปรษณียบอกไปแจกแตมีฟดแบค
จากพ้ืนท่ีวาไมได เปนขอมูลนะครับ ไมไดใหเขาไปอะไร แตถาจะเอาไป
ดำเนินการตออันนั้นเรื่องของเขา แตถาเรานิ่งเฉยผมมองวาเราจะปลอยปญหา
วาไมใชปญหาของฉัน อันนี้ผมมองวาไมถูกเพราะเกิดปญหาในพ้ืนท่ีของเรา
ดังนั้นเราตองอัพเดทตอไปครับวา อบจ.คุณตองไปคิดหาวิธีแลวละ วาคุณจะมี 
 
       การรีเช็ค ... 
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การรีเช็คฟดแบคของคุณยังไง ไมใชมีคำสั่งมาแลวเปนวันเวยคือออกจากฉันไป
แลวฉันสบายแลว ไมฟงฟดแบคไมไดครับ ประกอบกับอีกประมาณสองสาม
เดือนเราจะมีการเลือกตั้ง ตรงนี้จะเปนบทเรียนนะครับ ผมใชคำวาเปน
บทเรียน ซ่ึงมันเกิดขอผิดพลาดแลวละ ดังนั้นผมเชื่อลึก ๆ วาดวยศักยภาพของ
เทศบาลเราจะไมผิดพลาดซ้ำในประเด็นเดิม ๆ ฝากใหเจาหนาท่ีทุกคนระวังไว
ดวยนะครับวา เพราะถามีขอรองเรียนทุกคนก็ไมสบายใจอยูแลว ถาเปนไปได
ลึก ๆ สวนตัวผมเองอยากจะใหทำหนังสือแจงไปยังจังหวัดวาเรามีการติดตาม
นะ ไมใชมีปญหาแลวฉันไมไดแจงทานเลย ไมใช เราเปนการอัพเดทกันตอไป 
อันนี้เปนขอเสนอแลวกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ถนอม  ยินดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายถนอม  ยินดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายถนอม  ยินดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คือ สภาแหงนี้คงจะมี

เวลาอยูอีกประมาณนสามสิบกวาวันนะครับ และผมก็ไมแนใจวาจะมีการเปด
ประชุมสภาอีกหรือไม เพราะฉะนั้นวันนี้ผมในฐานะท่ีเปนสมาชิกมาหลายป  
ผมก็อยากจะขอบคุณสภาแหงนี้และทานคณะผูบริหาร รวมทานปลัดและ
ขาราชการทุกทานดวยครับ ท่ีใหความรวมมือและใหความเคารพนับถือกันมา
ตลอด ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตร ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสนัติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตรงนี้ ก็อยู ในชวงของวาระอ่ืน  ๆ ผมจะขอพูดถึงใน เรื่อ งของ ตอนนี้            

คณะผูบริหารไดกำลังทำอะไรอยู และท่ีผานมาแลวบางสวน ท่ีมีสวนหวงใยใน
สวนนี้ สวนหวงใยก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งท่ีมารับจางทำถนนพรอมทอระบายน้ำ
อะไรอยูสามแหง ผมขออนุญาตไมเอยชื่อบริษัท ก็ยังดีท่ีบริษัทนี้ไดทำจนลุลวง
ใหงานจบไปได คือ ถนนขางโรงไฟฟาเกาท่ีประมูลในเรื่องของ e-bidding    
หางจากงบกลางมากพอสมควร และทางเขาวัดโพธิ์ทองและถนนพรอมทอทำ
เสนใหมหลังวัดในสวนนี้ ก็ผานไปไดดวยดี ก็ทำชาเกินไป ถูกฟนราคาไมวาแถบ
เสียคาปรับอีกแสนกวาบาท อันนี้ก็เลยเลาสูกันฟง วาบางทีในเรื่องของการ
ทำงานคณะผูบริหารก็กลัวจะไมเสร็จ หรือกลัวท่ีจะมีปญหาในสวนนี้ ในสวน
ของงานท่ีกำลังทำอยู ท่ีตอนนี้กำลังกอสรางอยู และเม่ือสองวันทางกองคลังไป
ปรับไปจี้มาในเรื่องของ เราไดงบกลางมาสวนหนึ่ง ในสวนของถนนขางตรง 
มาบใหญท่ีเราซ้ือท่ีไวตรงนั้น ท่ีทางคลังจังหวัดไดเรงมาในเรื่องของการใหใช
งบประมาณในสวนนี้ ในสวนตัวผมก็เขาใจครับ รัฐบาลใหงบมาแลวก็พยายาม
จะใหใชกันใหเร็วท่ีสุดเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ เสนนั้นงบประมาณเกือบลานแปด
กวา สวนของเงินเทศบาลก็คือ ตอนนี้ท่ีกอสรางอยูนาจะถูกปรับอีกแลว คือ  
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อาคารฟตเนส อยูโดมท่ีสนามกีฬาอันนั้นก็สวนหนึ่ง งบประมาณเกือบสี่ลาน 
และรั้วรอบสระน้ำอันนี้ก็อีกสวนหนึ่งท่ีกำลังกอสรางอยู และถนนพรอมทอซอย
บานหมวดเปนท่ีแหลมทาตะเคียน อันนี้ ก็กำลังกอสรางใกลจะเสร็จแลว 
งบประมาณเกือบลานเจ็ดกวา และท่ีจะมีอยู ก็ยังไมไดดำเนินงานอะไรก็
ปรับปรุงโรงสูบน้ำแหงท่ี 2 ท่ีคลองวังหวา และปรับปรุงทาสีอัฒจันทรท่ีสนาม
กีฬา อันนี้ถาผมจำไมผิดใกลจะถูกปรับแลว เพราะสวนมากท่ีจะถูกปรับเปน
งานท่ีผูรับจางมาจากท่ีอ่ืน และมีถนนสุนทรโวหารในเรื่องของการท่ีจะตองเอา
เสาคอนกรีตออก ท่ีการไฟฟาแกลงพยายามท่ีจะใหโครงนี้สำเร็จเพ่ือท่ีจะเอา
ออก เพราะฉะนั้นเทศบาลในเรื่องของไฟทางจะตองรีบทำใหเสร็จ อันนี้ก็ได
ผูรับจางแลว อยูในชวงของการดำเนินงานอยู ท่ีกำลังทำอยูนะครับ สวนท่ีอยูใน
ข้ันตอนของการหาผูรับจาง ก็จะมีขยายอาคารสวนสุขภาพในยาง งบประมาณ
ลานกวาบาท และปรับถนนในรูปของท่ีสนามกีฬา คือ ท่ีสระน้ำรูปเด็กคลาน
ตรงนั้นท่ีติดกับพนังก้ันน้ำ ตรงนี้อยูในชวงของการประกาศอยู งบประมาณ
ประมาณลานหนึ่งตน ๆ ครับ และรั้วหลังโรงเรียนอันนี้ก็ลานตน ๆ เหมือนกัน 
และท่ีจอดรถรอบอาคารอเนกประสงค ท่ี โรงเรียนอยู เมืองแกลง อันนี้
งบประมาณประมาณหาลานกวาบาท และปรับปรุงถนนหนาโรงเรียนแกลงฯ 
โรงเรียนวัดพลงชางเผือก งบประมาณลานกวาบาท อยูในชวงของการท่ีรับฟง
คำวิจารณและในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจาง อีกโครงหนึ่งก็คือโคมไฟท่ีเปลี่ยน
เกือบทุกชุมชนใหเปน LED ในสวนนี้ ท่ีผมพูดมาก็เปนในชวงของการท่ีกำลังทำ
และกำลังหาผูรับจาง ก็เปนแคสวนหนึ่งอยางเดียว ในสวนของท่ีจะตอง
ดำเนินการยังมีอีกหลายสวนนะครับ เชน ทำถนนสุนทรโวหาร ท่ีใชงบประมาณ
มากพอสมควร ในสวนของท่ีผมอยูตรงนี้มาก็จะครบสี่ป แตท่ีผานมาจริง ๆ 
แลวก็สิบเอ็ดปกับอีกสองเดือนท่ีอยูตรงนี้นะครับ  ผมก็จะบอกวาสิ่งท่ีจะตองจำ
และตองเสียใจไปจนตลอดท่ีความจำจะจำไดคือ ในเรื่องของการซ้ือรถ
แทรกเตอรตีนตะขาบท่ีหลุมขยะ ท่ีเราไดงบประมาณมาจากกรมนะครับ คือ 
เราไมสามารถท่ีจะซ้ือของดีได เพราะเงินไมพอท่ีเขาจัดสรรมา แตสามารถซ้ือ
รถแม็คโครไดในยี่หอแคทเธอรพิลลาร แตไมสามารถซ้ือรถท่ีมันพอท่ีจะมี
ชื่อเสียงและเชื่อใจในคุณภาพได หนสุดทายเราก็ตองซ้ือมาใชไดไมนานก็ตอง
จอดท้ิงไว การท่ีใชเงินงบประมาณมาไมไดดีพอสมควร อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ
การซอมรถเจซีบีใชงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ ในสวนนั้น ใชงบซอมไปก็
ผมจำไมไดแลววาก่ีแสน สองแสนกวาในสวนนี้ ซอมมาแลวก็ใชไดไมก่ีวันเลย 
และตองเสียงบประมาณไปโดยไดมาแลวก็ทำไมคอยได แตสวนท่ีผมภูมิใจใน
สวนหนึ่ง มีอยูสองสามอยางคือ ทำใหน้ำประปาท่ีผมอยูมาตั้งแตป 2544 - 
2548 คือมีความภูมิใจในสวนหนึ่ง ป 2544-2548 สมัยนั้นประปาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง เก็บคาน้ำคิวละสี่บาทรวด และเราสามารถยืนหยัดอยูไดใน   
สี่บาทนั้น และแถมยังเซฟเก็บเงินไปใชหนี้ค าไฟให กับการไฟฟาแกลง            
ท่ีกองการประปามีหนี้อยูหลายแสนและสามารถไปผอนใชจนหมดไดโดยไมได 
 
         ข้ึนคาดูแล ... 
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ข้ึนคาดูแลมิเตอรในสวนนั้นสี่ป และกลับมาป 2557 ผูใชน้ำก็ประมาณหาพัน
ตน ๆ กวาราย ก็อยูไดจนถึงทุกวันนี้ โดยการรับชวงมาก็คือ คาน้ำเปนอัตรา
กาวหนาก็คือ หกบาทตั้งแตหนึ่งหนวยจนถึงรอยหนวยก็คือหกบาท และจาก
รอยหนึ่งหนวยจนถึงหารอยก็แปดบาท จากหารอยหนึ่งจนถึงสูงสุดก็สิบบาท 
ทุกวันนี้ก็ยังอยูในราคาเดิม แตวาสามารถทำใหน้ำไหล บางทีก็ไหลแรงในสวนท่ี
ไมมีปญหาไดทุกบาน โดยยังรักษาในเรื่องของอัตราคาน้ำเหมือนเดิมและ      
คาดูแลมาตรท่ีจากแตกอนสิบหาบาทเปนสามสิบหาบาท และเวลาเขามารับใน
ป 2557 ยังอยูในราคาเดิมก็คือ สามสิบหาบาท ถาทานฟงตรงนี้ก็ไมเห็นจะมี
อะไร แตถาลองไปคิดดูวาตอนป 2557 เขามาแลวมีผูใชน้ำหาพันตน ๆ ถาผม
จำไมผิดประมาณหาพันสอง รวมท้ังหมู  7 ของ อบต.ทางเกวียนดวย             
ก็ประมาณแปดพันราย เพราะฉะนั้นผูใชน้ำในอัตราเปนเปอรเซ็นตตองข้ึนมาถึง
ทวมหกสิบเปอรเซ็นต หาสิบกวาเปอรเซ็นตในสวนนี้ ก็ยังรักษาในเรื่องของ
ราคาใหเปนราคาเดิมได และมีการสงน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจาก
ของเดิม สวนนี้ ท่ีนาจะภูมิใจ ในสวนท่ีจะภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของ    
เม่ือประมาณปกวาเกือบสองปท่ีทางสมาชิกจะใหผมทำ MOU กับการเคหะ
แหงชาติ ในเรื่องของการจะใหทำ MOU เพ่ือรับโอนคลองบำบัดน้ำเสียท่ี
หมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) ท่ีจะตองมีงบประมาณมาหนึ่งลานหกแสน
บาทในสวนนี้ ผมก็มีสมาชิกบางทานและก็มีชุมชนพยายามท่ีจะใหผมทำ MOU 
ใหได ผมจะถือวาเปนการไมถูกตองในเรื่องของการทำ MOU เพราะวาท่ีไม
สามารถจะรับโครงการมาแลวยังไมมีประสิทธิภาพพอในการทำงาน ในสวนนี้
ผมก็ถือวาไดตัดสินใจท่ีถูกแลว ไมใชพวกมากลากไปในสวนนั้น ท่ีในสวนตัวผม
ไดตัดสินใจ ในสวนสุดทายผมไมทราบวาจะมีทานสมาชิกหรือวาท าน
ประธานสภามีฝากอะไรไหม ขอในสวนของผมก็คือ ผมคิดวาวันนี้นาจะเปนการ
ประชุมครั้งสุดทายของคณะผูบริหารและสมาชิก เม่ือสักครูผมนึกวาทาน     
ส.ท.ถนอม ยินดี จะมาประกาศวาไมลงแลว เห็นทาน ส.ท.สมปองนั่งเกกใหญ
เลยวา คงจะประกาศวาไมลงแลว แตไมใชนะครับ พูดถึงเรื่องของศูนยหวงใย 
ผมก็เลยสงสัยวาไมไดนัดกันไว ส.ท.สมปองนั่งเกกใหญเลยวาจะประกาศไมลง
แลว เพราะไดขาววาทานก็ยังไมไดตัดสินแนนอน แตในสวนตัวของผมก็คือ     
ก็ลงอีก และนาจะเปนการประชุมสภาในเรื่องของวาระสี่ปเปนครั้งสุดทาย 
ขอใหทุกคนโชคดีทุกคนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางเสาวนีย  ไหมดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   ดิฉัน เสาวนีย  ไหมดี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุญาต

ตอบประเด็นปญหาในเรื่องของผ าใบคะ ขออนุญาตนำเรียน ดังนี้ ค ะ          
ทางเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขฯ ไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณตลาดไปกอนหนานี้
แลวคะ ปรากฏวาผาใบมีความชำรุดเสียหายเปนจำนวนคอนขางมาก 
 
          พอสมควร ... 
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พอสมควร ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งไว ณ ปจจุบันถาพูดถึงความเสียหายท้ังหมด
งบประมาณท่ีตั้งไวอาจจะยังไมเพียงพอ แตในการนี้ทางกองสาธารณสุขฯ      
ไดเรงดำเนินการเตรียมการและสำรวจในสวนท่ีมีความเสียหายมากท่ีสุด ซ่ึงจะ
เรงดำเนินการโดยเร็วคะ ขออนุญาตนำเรียนคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณมากนะครับท่ีมีการชี้แจงเพ่ิมเติม ผมขอเสนอตอไปแลวกันถามีการลง

พ้ืนท่ีเลยทีเดียวดีกวาครับ วัดและทำทีเดียวไปเลยครับ ผมวางบประมาณคงไม
เกินหาแสนบาทไมรูหรือวาเกิน คือ ท่ีพูดอยางนี้จะไดไมตองทำขยักขยอน 
เพราะเดี๋ยวพอเราไปเปลี่ยนบางจุด บางรานจะบอกวาเอะทำไมไมเปลี่ยนใหหนู
บางละ ทำไมตองไปเปลี่ยนใหรานนั้นกอนละ ถาเปนไปไดผมอยากจะเสนอวา 
ถาเราลงพ้ืนท่ีใหจริงจังอีกซักรอบและเอาท่ีเดียวใหจบครับ เสนอเขามาเลย
ครับ เพราะตรงนี้ผมมองวายังคงไมตองผานสภาฯ เพราะงบประมาณคงไมเกิน
หาแสน ดังนั้นผมวาเรงแกปญหาอยางแบบบูรณาการ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง            

ก็อยากจะสอบถามอีกซักเล็กนอยนะครับ ผานประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร
เก่ียวกับการหาวิธีแกไขรวมกันนะครับ เก่ียวกับเรื่องของการจราจร ตามท่ี
ผูบริหารไดกอสรางถนนพลงชางเผือก 1 ดูแลวก็กวางขวางดี ประจวบเหมาะ
กับตอนนี้การจราจรบริเวณนั้น ไมวาจะเปนนักเรียน ผูปกครอง ใชกันเยอะมาก 
ก็ระบายรถไดเยอะพอสมควรในแตละวัน แตมีปญหาอยูนิดนึงท่ีเราจะตอง
รวมกันแกไข คือ ปากทางพลงชางเผือก 1 เวลารถจะเลี้ยวเขาเลี้ยวออกจะ
ติดขัด มันจะมีฟุตบาทยื่นมาไมทราบวาเปนเพราะเหตุใดถึงยังไมไดเอาออก  
นะครับ เพราะวาถนนกวางและเปนอยูตรงนั้นนิดเดียว ก็มีปญหาเล็กนอย    
นะครับ ควรจะตองแกไขรวมกันนะครับ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ตรงวงเวียนในท่ี
เราเรียนกันวงเวียนใน มีปายใหเวียนดวย แตคนบานเราไมคอยไดเวียนหรอก
ครับ เพราะวาเรามองหนาก็รูกันแลววาใครจะตองหลบไปกอน แตทีนี้คนท่ีมา
จากอ่ืน ก็จะวนแตเวียนไมได เพราะมีเกาะกลางยื่นไปตรงถนนสุนทรภู
ประมาณหาหกเมตร แตถาตีเวียนเขามาจะเวียนเขาไปตลาดเย็นไมไดรถจะ
ติดขัดพอสมควร แตถาเปนคนบานเรารูกันนะครับ ทีนี้อยากจะถามวาจะเอา
แบบไหนกันดีครับ จะเอาปายท่ีเวียนออกหรือตัดฟุตบาทเกาะกลางออกเพ่ือ
ความสะดวกในการใชถนนตรงนั้น ก็จะมีปายแบบนี้มานานแลวครับวงเวียนใน 
แตเราจะเห็นอยูตอนเชากับตอนเย็นจะติดขัดพอสมควรก็อยากจะใหชวยกัน
แกไขนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
                  นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตร ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสนัติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่ีเม่ือสักครูทาน ส.ท.สมปองพูดมาสองเรื่อง เรื่องปากทางพลง 1 คือจริง ๆ 

แลวขอใหผูรับเหมาไดแถมตรงปากทางพลง 1 ใหเอาฟุตบาทออก เพราะวา
ขางในกวางอยูแลว ขางนอกยังแคบอยูผมก็ใหแถม ทีนี้จังหวะไปเจอถนนและ
ฟุตบาทปากทอระบายน้ำท่ีอยูตรงนั้นพอดี และปญหาก็คือ มีทอประปาอยู 
ตรงนั้น ถาเกิดเราเอาออกไปและไมมีการแกไขจะทำใหทอประปาอยูสูงหาง
จากผิวถนนไมมากพอสมควร ก็เลยกลัวท่ีจะมีปญหาก็เลยไมไดทำ ตอนนี้ก็เลย
เอาเขาไปอยูในโครงการท่ีจะตองเปลี่ยนทอประปาท่ีจะเขาไปวนตรงหนามัสยิด
ตรงนั้นไปออมเปนวงกลมเปนทอประปาทอเหล็กท่ีในเรื่องของการทำโครงการ 
ฉะนั้นเม่ือเราเปลี่ยนทอเมนเปนทอ HDPE ถาผมจำไมผิดเปนสี่นิ้ว เม่ือเรา
เปลี่ยน เราก็เลยดึงไปตรงนี้ และก็เอาตรงปากทางพลง 1 เอาเขาไปอยูในโครง
นั้นดวย เพราะมันมีทอประปาเดินเขาไปในสวนนี้ดวย เลยเอาเขาไปอยูใน
โครงการนั้น งบประมาณถาผมจำไมผิดนาจะประมาณเจ็ดแสน ในสวนนี้เราก็
เอาเขาไปอยูในโครงนั้น ก็ทำประชาพิจารณเสร็จแลว กำลังประกาศอยูในเรื่อง
ของการหาผูรับจางในสวนนี้ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องวงเวียนใน คือ เปนวงเวียน
ผมไมรูจะตอบยังไง เพราะในสวนตัวผมแลวถาจะเอาใหสวยจริง ๆ ผมไปเห็น
มาแลว เม่ือวันนั้นผมไปท่ีจันทบุรี ไปดูถนนและดูทุงนาเชยของเทศบาลจันทบุรี     
สวนนั้นผมก็เห็นเหมือนกัน ถาทานวิ่งกอนถึงโรงพยาบาลแลวเลี้ยวซายท่ีผาน
ปองกันของเทศบาลเมืองจันทบุรีและวิ่งไปจะมีทางแยกขวาวิ่งวนทุงนาเชย     
ก็จะคลาย ๆ กัน เขาจะทำเปนคลาย ๆ ใหเปนวงกลม ไมวงกลมทีเดียวก็คือ ก็
ผานวิ่งตรงได เหมือนทุกวันนี้รถผานวิ่งลงมาจากวัดพลงฯ จากโรงเรียนแกลงฯ 
วิ่งมาท่ีตลาดเย็นตรงสุนทรโวหาร วิ่งตรงไมตองวนรอบวงเวียน ในสวนนี้ผมก็ไป
เห็นมามันก็สะดวกดี เพราะผมเห็นท่ีจันทบุรีเขาเปนแบบนี้ ก็เลยจอดดูพักหนึ่ง
เหมือนกัน ดูเขาวานาจะโอเคสำหรับตรงนี้ แตปญหาก็คือ ผมก็รออยูหลายป
แลว ประมาณสามปแลว ก็คือ อบจ.ยังไมมาทำถนนซะที ถามาทำถนนแลว
ถนนสุนทรภูจะกวาง เพราะฉะนั้นถาทำแลวออกแบบแบบเดียวกับท่ีจันทบุรีก็
จะสวยในสวนนี้ ท่ีรอสองอยางคือวงเวียน ขอท่ีสองคือทอระบายน้ำท่ีจะตอง
วางใหมรับน้ำจากถนนสุนทรภูใหวิ่งเขาถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 เลย เพราะ
ทุกวันนี้น้ำวิ่งลงมาจากถนนสุนทรภู เขาจะทะเหลทะไหลเลี้ยวไปเท่ียวตลาด
เย็นและก็เลี้ยวเขาตรงศาลเจา ก็จะพยายามทำใหมันวิ่งตรงไปเลย น้ำฝน
อาจจะไปหา ส.ท.สมศักดิ์บางเวลาฝนตกแรง ๆ อันนี้ก็สวนหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
                นายเทิดศักดิ์ ... 
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